

11. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ซึ่งรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและงบระหว่างกาลที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่า เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และวันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	มูลค่ารายการ	เหตุผลและความจำเป็น
คณะบุคคลสบถกษณ์ โดย นายทองเต็ม สบถกษณ์ ผู้จัดการคณะบุคคล	นายทองเต็ม สบถกษณ์ เป็นบิดาของนางนพพร สบถกษณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นภรรยา นายสุเรช ชูบรามานีเยม	บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นสำนักงานและคลังสินค้า	สัญญาเช่ามีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 130,000 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 143,000 บาท งวดบัญชีปี 2549 มีค่าเช่ารวม = 1,080,000 บาท งวด 9 เดือนแรกของปี 2550 มีค่าเช่ารวม = 1,150,000 บาท	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บสินค้า
นายสุเรช ชูบรามานีเยม	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท	ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัท	เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 = 3,140,057 บาท เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 = 390,000 บาท ¹	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท	ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัท	เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 = 3,330,000 บาท เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 = 280,000 บาท ¹	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย

หมายเหตุ : /1 บริษัทชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคืนให้แก่ นายสุเรช ชูบรามานีเยม และนายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- รายการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามสัญญาดังกล่าวคิดเป็นอัตราค่าเช่าประมาณ 45 บาท/ตร.ม./เดือน ในขณะที่อัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระเท่ากับ 50-80 บาท/ตร.ม./เดือน และอัตราค่าเช่าโดยทั่วไปของสำนักงานและคลังสินค้าในบริเวณใกล้เคียงกันเท่ากับ 80-100 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด แต่เนื่องจากเป็นการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ และเช่าอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

- รายการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย เนื่องจากผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจทั่วไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

11.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางบริษัทไม่มีนโยบายและความจำเป็นที่จะรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาทิ การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทยังมีช่องทางระดมเงินทุนได้จากตลาดทุนในอนาคต

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้นำคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ให้กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้นำผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

11.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท